
 

 

รายงานการประชุม 
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 

ครั้งที่ 6 / ๒๕67 
วันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕67  เวลา 14.30 น. 

ณ  ห้องศูนย์การเรียนรู้ไร้พรมแดน  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 
                                   ........................................................................................ 
ผู้มาประชุม 

๑. นางฐิวิชญา   มีชูวรพงศ์ 
๒. นายบัณฑิต   เสวีพงศ์ 
๓. ว่าที่ร้อยตรีนราธิป ค าสุวรรณ 
๔. นายเชิดศักดิ์   อ่อนรักษ์ 
๕. นางอรนุช   บุญสนิท 
๖. นางสาวผกาทิพย์  ยันตะสิริ 
๗. นายมูญาฮีดีน เลงสะ 
๘. นายชยณัฐ   เพชรนุ่ม 
๙. นายธีรภัทร   ไกรแก้ว 
๑๐. นายกัณฑสิทธ์ิ   พรหมน้ าด า 
๑๑. นางสาวเพ็ญแข  ไหมแก้ว 
๑๒. นางสาววรรณาภรณ์  ผลรัตนไพบูลย์ 
๑๓. นายสุทธิลักษณ์   คชกาญจน์ 
๑๔. นางสาวภารดี   รัตนจามิตร 
๑๕. นายยาเซร์   หะสาเมาะ 
๑๖. นางสาวนิสรีน   ดูล๊ะ 
๑๗. นางวีนัส   ฆังคะมะโน 
๑๘. นางสุภาพรรณ์   ตันเวชกุล 
๑๙. นางกัลยารัตน์   อิสระทะ 
๒๐. นางสาวศิริมา   แซ่เข่า 
๒๑. นางสาววนิดา ม้องพร้า 
๒๒. นางสาวจุฑารัตน์  รตันมณี 
๒๓. นางสาวนีรภา   ประสารการ 
๒๔. นางสาวเฉลิมฉัตร  ชูเชิด 
๒๕. นางสาวหน่ึงฤทัย  รักนุ้ย 
๒๖. นางอุชญา   สังแสตมป์ 

     30.นายทรรศนะ   สุขธรณ์ 
 
 
 
 

31. นางกมลรัศมิ์   แก้วละเอียด 
32. นางสาวอัณณ์ญาลักษณ์  ภูมิพันธ์ 

     33. นางสมเนตร   ชูบ ารุง 
๓๔. นางสาวสุไลฆอ   หมัดหลง 
๓๕. นางสาวพิมพา   ยอดสวัสดิ์ 
๓๖. นางรัตน์ตยา   พิบูลย์ผล 
๓๗. นางกัลยา   เรืองณรงค์ 
๓๘. นางสาวสุวิมล   ยีหมัดอาหลี 
๓๙. นางนิษฐ์สินี    เถาถวิล 
๔๐. นายนิพัทธ์   นะระโต 
๔๑. นางสิริกานต์   สุขธรณ์ 
๔๒. นายสถานันท์   เนาวรัตน์ 
๔๓. นางสาวหน่ึงฤทัย บรรจงช่วย 
๔๔. นายอุดม   หล าเบ็ลส๊ะ 
๔๕. นางสุชัญญา   สักพันธ์ 
๔๖. นายสมศักดิ์  นวลสุชล 
๔๗. นายวัชรพล   ทองขจร 
๔๘. นายปฐภูมิ   ขุนทอง 
๔๙. นางสาวอารีย๊ะ   นาราวัน 
๕๐. นางสาวอาภาพร  ประทุมทอง 
๕๑. ว่าที่ร้อยตรีติรนัยน์ มะกาว 
๕๒. นางสาวอมลวรรณ หนูราช 
๕๓. นายสมชาย   บุญแก้ว     
๕๔. นายนวฤทธ์ิ   ศรีสุข   
๕๕. นายจริญ   อินทร์ทอง 
๕๖. นางสาวรุสมี   เจะดือราแม 
๕๗. นายปรเมษฐ์ ทองศรีเทพ 



 

 

58. นางสวาท   กระจายศรี 
59. นางสาวฮาซานี   อุมาสะ 
60. นางวิราวรรณ์  เพ็ชรนาวา 
61. นางสาวกุลดา   จันทร์สว่าง 
62. นายอธิศ   เพ็งแก้ว 
63. นางสาวสรารัตน์  อินทรสุวรรณ์ 
64. นายสายัณห์   รักชุม 
65. นายกิตติฑัต   คงสี 
66. นางสาววิภาดา   จิตแจ่ม 
67. นางสาวสวรินทร์  กาญจนา 
68. นางสาวปนิดา   โมสิกะ 
69. นางสาวสโรชา   ไชยสุวรรณ์ 
70. นางสาวอริสรา   มุสิกรักษ์ 
71. Miss Nanny C. Labasano 
72. Mr. Neil Ian Miranda 
73. Mr. Keem  Ed Richard  Persigas 
74. นางสาวชรินรัตน์ เกตุชู 
75. นายสหรัตน์ เพ็ชราการ 
76. นางสาวจรรยา   แก้วหนู 
77. นางจิราวรรณ   โสพิกุล 
78. นางสาวเสาวลักษณ์  จันทะโน 
79. นางสาวณัฐกฤตา มาวงศ์ 
80. นางสาวรัดดา    แก้วหนู 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายวงศกร   ณรงค์  ไปราชการ 
2. นางสิริกานดา ยอดสวัสดิ์ ลาป่วย 
3. นางสาวนูร์อาซีซี  วาหะ  ลาป่วย 
4. นางซารียา   จิสวัสดิ์  ขออนุญาต 
5. นางสาววารุณี   แซ่หลี  ไปราชการ 
6. นายพุฒิพงศ์ แก้วบุตร  ไปราชการ 
7. นางสาวกิตติยา   ด าแก้ว  ลาป่วย 
8. นางสาวสายใหม่  ยอดเกื้อ ลาป่วย 
9. นายปิยะพงษ์   ทองช่วย  ขออนุญาต 

 
 
 
 
 
 



 

 

เริ่มประชุม เวลา 14.30 น. 
 

พิธีกร  กล่าวทักทายและต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร และเรียนเชิญประธานเปิดการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุม 

1.1 การพานักเรียนไปท ากิจกรรมนอกสถานศึกษา 
ประธาน  แจ้งว่า ในการปฏิบัติหลังจากน้ีเป็นต้นไป การน านักเรียนไปท ากิจกรรมนอกสถานศึกษา ให้รายงานต่อ
ผู้อ านวยการทุกครั้ง โดยมีสัดส่วน ครูต่อนักเรียน เป็น 1 : 30 และในการเหมาเช่ารถต้องเป็นไปตามระเบียบ
ปฏิบัติ รถที่เช่าเหมา พ.ร.บ ตอ้งไม่ขาด ส าหรับคนขับรถต้องมีใบขับขี่ถูกต้องตามกฎหมาย  
ที่ประชุม  รับทราบ 

1.2 การเข้าค่ายยุวกาชาด 
ประธาน  แจ้งว่า ในช่วงวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2567 ทางโรงเรียนของเราเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเข้า
ค่ายยุวกาชาด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางโรงเรียนของเราได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพเน่ืองจากเป็นโรงเรียนในเครือพระราชูปถัมภ์  
ที่ประชุม  รับทราบ 

1.3 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประธาน  เน้นย้ าเกี่ยวกับครูที่ปรึกษาและผู้รับผิดชอบ ให้มีข้อมูลเด็กที่ดูแลให้ครบในทุกๆด้าน การลงเยี่ยมบ้านเด็ก
ในที่ปรึกษาให้ครบทุกคน รวมถึงข้อมูลการเรียนของนักเรียนในที่ปรึกษาต้องดูแลให้ผ่านเกณฑ์ 
ที่ประชุม  รับทราบ 

1.4 เครือข่ายความร่วมมือของชุมชน 
ประธาน  แจ้งว่า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการติดต่อ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้ร่วมกัน ระหว่างโรงเรียน ครู 
ผู้ปกครอง และเด็ก เพื่อลดการเกิดการเข้าใจผิด และให้มีความอดทนต่อแรงกระทบที่อาจเกิดจากการส่ือสารกับ
เครือข่ายผู้ปกครอง 
ที่ประชุม  รับทราบ 

1.5  พฤติกรรมการมาสายของนักเรียน 
ประธาน  แจ้งว่า ฝากให้ครูที่ปรึกษาติดตามกรณีนักเรียนมาสายติดต่อกัน ซึ่งตอนน้ีจากรายงานการมาสายของ
นักเรียนมียอดที่เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ก่อนหน้าที่เคยมีมาตรการกรณีนักเรียนมาสายจะต้องติดต่อให้ผู้ปกครองมารับ
นักเรียนกลับ โดยมีการก าหนดบริเวณให้กับนักเรียนก่อนที่ผู้ปกครองจะมารับกลับ กรณีนักเรียนพามอเตอร์ไซค์มา
เอง จะไม่ให้นักเรียนกลับเอง จะต้องมาการปรับพฤติกรรมก่อนโดยแบ่งผู้รับผิดชอบไม่ใครคนใดคนหน่ึง ไม่ควร
ผ่านเลยไป เพื่อป้องกันการเกิดขึ้นกับเด็กคนเดิมซ้ าๆ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 



 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ตรวจสอบ
รายงานการประชุมได้จากคิวอาร์โค้ด   

 
 

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
 3.1 กลุ่มบริหารวิชาการ 
    3.1.1 การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ยุวกาชาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
นางสมเนตร ชูบ ารุง แจ้งว่า ทางโรงเรียนเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ยุวกาชาด ในวันที่     
28 – 30 สิงหาคม 2567 ในการจัดกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมหลัก กิจกรรมพิเศษ และกิจกรรมเสริม      
ซึ่งผู้เข้าร่วมมีนักเรียนยุวกาดของโรงเรียนเราเข้าร่วมจ านวน 40 คน และโรงเรียนอื่น ประกอบด้วย โรงเรียนควน
เนียงวิทยา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ และโรงเรียนหาดใหญ่รัชประชาสรรค์ อีกจ านวน 40 คน  
ที่ประชุม   รับทราบ 

   3.1.2 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียนคาดว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 
นางสมเนตร ชูบ ารุง แจ้งว่า ทางโรงเรียนจะประชุมผู้ปกครองของนักเรียนที่มีผลการเรียนเส่ียงติด 0 ร มส. 
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2567 โดยหลังจากประชุมผู้ปกครองเสร็จก็จะให้นักเรียนและผู้ปกครองให้พบกับครูประจ า
วิชา 
ที่ประชุม   รับทราบ 

   3.1.3 การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริตฯ และ วิชาหน้าที่พลเมือง 
นางสมเนตร ชูบ ารุง แจ้งว่า จากเม่ือต้นภาคเรียนทางงานวิชาการเคยแจ้งต่อคณะครูเรื่องของรายวิชา
เพิ่มเติม วิชาการป้องกันการทุจริตและวิชาหน้าที่พลเมืองน้ันเป็นวิชาที่ใช้เรียนในคาบเดียวกันคือคาบโฮมรูมโดยมี
ครูที่ปรึกษาเป็นผู้สอน และให้ครูผู้สอนเป็นผู้ตัดเกรดทั้ง 2 รายวิชา และในวิชาต้านทุจริตน้ัน บัดน้ี ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น ได้สมัครผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ในสัปดาห์หน้าทางงานวิชาการได้เตรียมใบงานวิชา
ต้านทุจริตไว้ ให้ครูที่ปรึกษามารับไปได้เลย 
ที่ประชุม   รับทราบ 
  

3.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   3.2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA) 

ว่าที่ร้อยตรีนราธิป ค าสุวรรณ  แจ้งว่า ตอนน้ีทางงานบุคคลได้ท าประกาศรายช่ือผู้ประเมินเรียบร้อยแล้ว และ
ให้คณะครูได้เตรียมเอกสารส าหรับเข้ารับการประเมิน ดังน้ี 1. ให้ท า powerpoint น าเสนอ 10 นาที 2. ท าเล่ม 
PA1 จ านวน 4 เล่ม  3. PA2 จ านวน 4 เล่ม 4. PA3 1 ชุด 5. เล่มรายงานประเด็นท้าทายจ านวน 4 เล่ม 6. 
เล่มรายงานผลการพัฒนา (คล้ายแบบฟอร์มรอบที่แล้ว) จ านวน 4 เล่ม  
ที่ประชุม   รับทราบ  
 



 

 

   3.2.๒ การตรวจสุขภาพประจ าปีโดยโรงพยาบาลหาดใหญ่ 
ว่าที่ร้อยตรีนราธิป ค าสุวรรณ แจ้งว่า ในวันที่ 22 สิงหาคม 2567 ทางโรงพยาบาลหาดใหญ่จะเข้ามาบริการ
ตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับคณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียน ส าหรับท่านที่ต้องการตรวจสุขภาพ ที่มีอายุ
มากกว่า 35 ปี ให้งดข้าว งดน้ า ก่อนถึงวันตรวจสุขภาพ 
ที่ประชุม   รับทราบ 

   3.2.3  การส ารวจใบประกอบวิชาชีพ 
ว่าที่ร้อยตรีนราธิป ค าสุวรรณ  แจ้งว่า หลังจากวันน้ีทางผู้รับผิดชอบในงานบุคคล จะมีการส ารวจใบประกอบ
วิชาชีพของคณะครู เพื่อกรณีครูที่ใบประกอบวิชาชีพหมดอายุจะได้แจ้งต่อไป 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 3.3 กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
    3.3.1   การติดตามนักเรียนกรณีขาดเรียน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ว่าที่ร้อยตรีนราธิป ค าสุวรรณ  ได้ก าชับมาตรการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรณีนักเรียนขาดเกิน 3 วัน ให้ครูที่
ปรึกษา เร่งติดตามโดยด่วนเพื่อจะได้ร่วมกันแก้ปัญหาตั้งแต่เน่ินๆ  
ที่ประชุม   รับทราบ 
    3.3.2   การน าอาหารของนักเรียน ลงไปในแถวตอนเช้า 
ว่าที่ร้อยตรีนราธิป ค าสุวรรณ  แจ้งว่า ช่วงน้ีจากการสังเกต หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จ 
บริเวณในแถวจะมีขยะให้เห็นอยู่บ่อย ฝากให้ครูที่ปรึกษาซึ่งใกล้ชิดกับนักเรียนในตอนเช้าได้ส ารวจตรวจส่อง 
พร้อมกับตักเตือนกรณีพบเจอนักเรียนที่น าอาหารมารับประทานในระหว่างท ากิจกรรมหน้าเสาธง  
ที่ประชุม   รับทราบ 

 3.4 กลุ่มบริหารทั่วไป 
    3.4.1 การด าเดินงานตามนโยบาย สุขาดี มีความสุข สพม.รับรองผ่านเกณฑ์ 
นายบัณฑิต เสวีพงศ์   แจ้งว่า ก่อนหน้าน้ี ทางส านักงานเขตพื้นที่ได้รณรงค์เรื่อง สุขาดี มีความสุข ซึ่งทาง
โรงเรียนได้สนองนโยบายดังกล่าว และทางเขตพื้นที่ได้ก ากับติดตามโดยการประเมิน ผลการประเมินทางโรงเรียน
ของเราได้ผ่านการประเมินแล้ว 
ที่ประชุม   รับทราบ 

   3.4.2 การท าความสะอาดของนักเรียน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
นายบัณฑิต เสวีพงศ์ แจ้งว่า จากการท างานของคณะท างานและผู้ประเมินในการลงท าเขตพื้นที่ของนักเรียน 
พบว่า ในช่วงเช้า เขตพื้นที่สะอาดดีมาก แต่พอเป็นช่วงเวลาเย็นก่อนเลิกเรียน นักเรียนไม่ได้ลงพื้นที่ไปท าความ
สะอาดเลย ดังน้ันหลังจากน้ีจะเพิ่มมาตรการในการตรวจเขตพื้นที่ก่อนกลับบ้านด้วย ฝากครูที่ปรึกษาช่วยก าชับ
และติดตามการลงท าเขตพื้นที่ในตอนเย็นของนักเรียนด้วย 
ที่ประชุม   รับทราบ 

   3.4.3 มาตรการปฏิบัติ ของครู และบุคลากรในกรณีเกิดการเจ็บป่วยของนักเรียน 
นายบัณฑิต เสวีพงศ์ แจ้งว่า กรณีมีนักเรียนเจ็บป่วยในขณะที่ก าลังท าการเรียนการสอน ให้ครูที่อยู่ใกล้ชิดได้
ดูแล และท าการประเมินอาการเบื้องต้นก่อน หากต้องกลับบ้านให้ประสานครูที่ปรึกษา พร้อมกับด าเนินการแจ้ง
ยามรักษาการณ์หน้าโรงเรียนด้วย เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองและนักเรียน 
ที่ประชุม   รับทราบ 



 

 

3.5 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
   3.๕.1 งานแผนจัดอบรมความรู้ให้ครูทุกคนในด้านการเงินและพัสดุ วันที่ 23 กันยายน 67 

นางสาวเพ็ญแข ไหมแก้ว   แจ้งว่า ในการท าแผนงบประมาณในรอบน้ี จะท าที่โรงเรียน วันที่ 25 – 27 กันยายน 
2567 รอบน้ีจัดท า 3 วัน เน่ืองจากจะมีการสรุปงานของแต่ละฝ่าย แต่ละกลุ่มสาระฯ และหลังจากน้ันก็จะเป็น
การน าเสนอโครงการที่จะจัดในรอบปีงบประมาณหน้า ปีงบ 2568  
ที่ประชุม   รับทราบ 

   3.๕.2 ก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดงบประมาณ ขออนุมัติแผน วันที่ 20 สิงหาคม 67 และล้างหน้ี
งบประมาณให้ แล้วเสร็จ 15 กันยายน 67  
นางสาวเพ็ญแข ไหมแก้ว  แจ้งว่า ตามที่งานแผนเคยแจ้งไว้แล้วก่อนหน้าน้ี ว่าในการขออนุมัติงบ ให้ด าเนินขอให้
แล้วเสร็จก่อนวันที่ 20 สิงหาคม 2567 และล้างหน้ีให้เสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2567 และหลังจากน้ันจะ
มีการสรุปโครงการต่อไป 
ที่ประชุม   รับทราบ 

   3.๕.3 แจ้งคุณครูที่ปรึกษาทุกระดับช้ันตรวจสอบความถูกต้องการจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษาของห้อง
ตัวเอง หากมีข้อมูลผิดพลาดให้ติดต่อครูจุฑารัตน์ ที่ห้องงบประมาณ 
นางสาวเพ็ญแข ไหมแก้ว   แจ้งว่า การช าระเงินบ ารุงการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 น้ัน  
ส าหรับนักเรียนคนใดที่ช าระเพิ่มเติม กรณีจ่ายเป็นเงินสด ให้ครูที่ปรึกษาน าเงินส่งให้กับครูจุฑารัตน์ พร้อมทั้ง
เซ็นช่ือทุกครั้งที่จ่ายเงิน กรณีจ่ายผ่านการโอนเข้าบัญชีให้ครูที่ปรึกษาแจ้งครูจุฑารัตน์ โดยต้องแจ้งกับเจ้าตัวเท่าน้ัน 
เพื่อป้องกันการตกหล่นของข้อมูล แล้วครูเซ็นช่ือทุกครั้งเช่นเดียวกัน 
ที่ประชุม   รับทราบ 

   3.๕.4 แจ้งค่าบ ารุงการศึกษา 1/2567  
นางสาวเพ็ญแข ไหมแก้ว   แจ้งว่า ส าหรับนักเรียนที่ไม่ได้ช าระเงินบ ารุงการศึกษา หลังจากน้ีทางโรงเรียนจะเริ่ม
เก็บค่าปรับ โดยจะเริ่มในวันที่ 1 สิงหาคม 2567 จ านวน 100 บาท 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.40 น. 
 
 
 
 

 
   (นางสาวเฉลิมฉัตร ชูเชิด)                    (นายบัณฑิต  เสวีพงศ์) 
         ครู                   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

      ผู้จดบันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      วันที่ 20  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2567              


